



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์	อุบัติเหตุสงกรานต์ 62 -เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม แลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของ ศปถ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 11 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 468 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 46 ราย ผู้บาดเจ็บ 482 คน สาเหตุสูงสุด ได้แก่ ต้มแล้วขับ ร้อยละ 34.62 ขับรถเร็ว ร้อยละ 26.92 รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 23 คน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. ย้ำให้จังหวัด อำเภอ และอปท. เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานในจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เข้มงวดการเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมจราจรในลักษณะเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนวหน้า	-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ่งชนรถตู้โดยสาร บนทางหลวง 3017 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พบผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 11 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งรพ.พัฒนานิคม และ รพ.วังม่วง จ.สระบุรี
แนวหน้า	-เสนอข่าว นายวิโรจน์ ไบบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย กล่าวว่า ศุลกากรแม่สายได้ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตราย เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดสินค้าประเภทสุรา อนุญาตให้นำข้ามเข้ามาฝั่งฝั่งไทยไม่เกินคนละ 1 ลิตร และบุหรี่ไม่เกินคนละ 1 แถว
เว็บไซต์ sanook	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 7 วิธีปฏิบัติในการเตรียมรถและเตรียมคนให้พร้อมก่อนการเดินทางไกล 1.วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบเช็คส ภาของรถให้พร้อมใช้งาน 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาที่ทำให้ง่วง 4.ขับรถด้วยความระมัดระวัง 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทุกที่นั่ง 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และแนะนำ 5 วิธีแก่วงขณะขับรถทางไกล 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของกินระหว่างขับ 3.สร้างความสดชื่นด้วยการลดอุณหภูมิ ปรับความเย็นแอร์ลง หรือเร่งพัดลมแรงขึ้นหันเข้าหาตัว 4.เปิดเพลงฟัง 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. เผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างการเดินทางผู้ขับขี่อาจมีอาการง่วงและเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย บางรายดื่มกาแฟเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว แต่หากดื่มมากกว่า 4 แก้วต่อวันจะทำให้ร่างกายได้รับกาเฟอีนมากถึง 500 - 1000 มก. อาจส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น ใจสั่น และยังส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะด้วย นอกจากนี้ ควรลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง เพราะแม้จะทำให้ร่างกายตื่นตัว แต่ทำให้ละเลยการพักผ่อน ร่างกายยิ่งอ่อนล้าจนมีอาการมึนงง ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ และเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจตามมาในระยะยาวได้ ผู้ขับขี่ทางไกลควรเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6-8 แก้วต่อวัน หรือกินผลไม้สด หรือดื่มน้ำผลไม้คั้นสดรสเปรี้ยวที่ ช่วยต้านความเหนื่อยล้าที่มาจากความเครียดและกังวลขณะขับรถได้
เว็บไซต์ mthai	-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ก่อนขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เตรียมผ้าเย็นเวลาว่าง สวมแว่นตากันแดดขณะขับรถ และควรตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ปรับการนั่งขับรถให้ถูกต้อง โดยเลื่อนเบาะที่นั่งให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับตนเอง หลังพังกพอดี และควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ข่าวสด ไทยรัฐ	สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน เผยรายงานของดาวเทียมระบบจิสต้า มีพื้นที่เผาไหม้สะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-16 มี.ค. 2562 รวม 2,680,634 ไร่ วันที่ 12 เม.ย. จ.แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อน 124 จุด สถานการณ์ไฟป่ายังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

<p>เว็บไซต์ tmthailand</p> <p>เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>เว็บไซต์ ChiangMainews</p>	<p>ด้านกรมควบคุมมลพิษได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 107 มค.ก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และฝุ่น PM10 มีค่า 141 มค.ก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>กรณีนายจำลอง อาทะ อายุ 59 ปี อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสบเหตุถูกไฟคลอกขณะร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อ.พาน เข้าดับไฟป่าที่ดอยแม่แก้ว อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.แม่ฮ้อย ซึ่งถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่า อาการทรุดลง มีอาการไตวาย และได้เสียชีวิตแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ใน จ.เชียงใหม่ PM2.5 ในเขตเมืองใกล้ ถึง 100 มค.ก./ลบ.ม. ขณะที่ ต.ช้างเผือก อ.แม่แจ่ม มีค่าฝุ่นสูงกว่าเขตเมืองเชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว จ.พะเยา ยังมีหมอกควันปกคลุม ฝุ่น PM2.5 มีค่า 145 มค.ก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ไอ่จาม เป็นไข้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ต้องสวมแว่นตาและหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ newstv</p> <p>เว็บไซต์ thaiquote</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ชี้แจงว่า เรื่องกัญชาเป็นเรื่องของคนคนเดียวที่ผลิตและแจกจ่ายให้ผู้ป่วยหลายโรคประมาณ 5 พันคน มีการจับกุม ขณะที่ตนไม่อยู่และเป็นการจับกุมในช่วงนิรโทษกรรม</p> <p>ประธานมูลนิธิชีวิตดี ระบุว่า เป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบ เจ้าหน้าที่รัฐจับกุมทำลายความรู้ ทำลายศักยภาพของคนที่จะพัฒนาและส่งเสริมความรู้ นำสงสัยว่าเพราะไปขัดประโยชน์ 3 บริษัทใหญ่ที่จะร่วมกับรัฐเพื่อวิจัยและพัฒนา กัญชา แต่รองเลขาธิการ ออย ยืนยันว่าไม่มีการเอื้อนายทุนใหญ่ กฎหมายระบุไว้ใน 5 ปีแรก มีหลายฝ่ายได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ รพ.รัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ก็เกษตรกรที่รวมกันเป็นสหกรณ์ และร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ</p> <p>ด้านพรรคภูมิใจไทยประกาศ นโยบาย กัญชาเสรี ทำให้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและอาจทำให้นโยบายกลายเป็นจริง แต่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าอาจเป็นปัญหาใหญ่ เพราะประเทศไทยมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ จะป้องกันไม่ให้กัญชาเสรีกลายเป็นกัญชาผูกขาดโดยทุนใหญ่ร่วมมือกับภาครัฐได้หรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 16 ตำรับยา ได้แก่ ยาอัครินิวคณเด ยาซุไซยาซีน ยาแกลมเนวานาริวาโย ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแกลมชั้นเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก่นอนไม่หลับ หรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง ยาอัมฤตโอสถ ยาโภยสาลี ยาแกลมแก้เส้น ยาแก้โรคจิต ยาไฟสาลี ยาพาริตตีตวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาทำลายพระสุเมรุ และยาทัพยาธิคุณ</p>
<p>เว็บไซต์ mthai</p>	<p>อาหารเดลิเวอรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็ ดเผยว่า การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะอาหารประเภทหมูกระทะ พบว่าบางพื้นที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบขายหมูกระทะโดยทำป้ายโฆษณาเลียนแบบหมูกระทะร้านต่าง ๆ ถือว่ามีความผิดประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนใหญ่พบว่าหมูกระทะเหล่านี้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุอาหารไม่สะอาดและไม่มีความปลอดภัย ผู้ปรุงประกอบอาหารไม่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงโรกระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ขอให้คำนึงถึงความสะอาด ส่วน น้ำจิ้มซึ่งมักทำไว้ ในปริมาณมากและทิ้งไว้นาน หากปรุงไม่ถูกสุขอนามัยและเก็บรักษาไม่ถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงท้องร่วงได้เช่นกัน จึงควรสังเกตสี กลิ่น และรสชาติ หากพบความผิดปกติไม่ควรกินและแจ้งเจ้าของร้านทันที</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p> <p>เว็บไซต์ newstv</p>	<p>ชวนกอดผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 13 เม.ย.เป็นวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว ขอให้ทุกคนครอบครัวใช้โอกาสนี้รดน้ำขอพรหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการพาผู้สูงอายุไปทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัด ชวนทำงานอดิเรก รวมทั้งดูแลตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้ผู้สูงอายุในบ้าน นอกจากนี้ ควรมอบความรักต่อผู้สูงอายุด้วยการกอด จะช่วยเติมความรู้สึกอ้างว้างภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพดีขึ้น มีความกระตือรือร้น บรรเทาความเจ็บป่วย ซึมเศร้า ความวิตกกังวล โดยกรมฯ ขอเชิญชวนทุกคนสร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว ด้วยการส่งรูปถ่ายพร้อมข้อความติดแฮชแท็ก #เพราะรักจึงกอดจึงโทร</p>
	<p>สุขภาพดวงตาเด็ก</p>

<p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง แต่อาการมักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ยกเว้นเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น มีประวัติเป็นภูมิแพ้ ภูมิแพ้ขึ้นตา อาจทำให้มีอาการเคืองตาหรือตาแดงมากกว่าปกติ โดยจะมีการระคายเคืองเล็กน้อยจนถึงระคายเคืองมาก หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ และกระจกตาถูกทำลายในระยะ ยาว ส่วนภาวะตาแห้ง ถ้าเป็นในระยะเวลาดำเนินยาวนาน ๆ อาจทำให้เกิดการทำลายกระจกตาได้เช่นกัน และส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาว เช่น ตาพร่ามัวลง มีปัญหาเรื่องการมองเห็นสี เป็นต้น</p> <p>พญ.สุมาลิน ตรีชัยยาพร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากพบเด็กมีอาการแสบตาหรือเคืองตามาก โดยสันนิษฐานว่ามาจากฝุ่นละอองหรือฝุ่นควันต่าง ๆ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตา โดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาล้างเอาเศษฝุ่นออก 2.ถ้ามีน้ำตาเทียมสำหรับหยอดตา สามารถใช้ล้างบริเวณดวงตาได้ 3.ให้เด็กกะพริบตาถี่ ๆ เพื่อช่วยให้ฝุ่นหลุดออกมาเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงการขยี้ตา</p>
<p>เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เหตุวิวาทในรพ.ห้วยแถลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในรพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ว่า ทางรพ.เตรียมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้ว อยู่ ว่าจะใครก็ตาม การทะเลาะวิวาทและบุกเข้าไปทำร้ายกันในรพ. มีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นห่วงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้กำชับรพ. ทุกแห่ง นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเจ็บป่วย อุบัติเหตุทางถนนแล้ว ให้บุคลากรเพิ่มความระมัดระวังการทะเลาะวิวาทในพื้นที่รพ.ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ได้เดินทางไปยัง รพ.ห้วยแถลง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และสอบถามถึงเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวก ทะเลาะวิวาท หน้าห้องฉุกเฉิน จากนั้นเข้าสอบถามคำวัยรุ่น 4 คนที่บุกเข้าไปในก่อเหตุในรพ. ทั้งหมดรับสารภาพและนำดอกไม้ไปกราบขอขมาต่อแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ.ห้วยแถลง ทั้งนี้ จะดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการในยามวิกาล</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch